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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน 

สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 2  ประจําป 2559 

ครั้งท่ี  1/2559 

วันจันทร  ที่  31  ตุลาคม  2559 

เวลา  10.00  น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําพูน 

     

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 

 

นายปรีชา  เน่ืองเกตุ วันน้ีเปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 

เลขานุการสภาฯ  คร้ังท่ี 1  ประจําป  2559  และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  มาตรา 56  การ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมา

ประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด

เทาท่ีมีอยู  จึงจะเปนองคประชุม ซ่ึงบัดน้ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

ลําพูนเขาประชุม จํานวน  14  ทาน  ถือวามาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

สมาชิกสภาฯ ท้ังหมด  จึงถือวาครบองคประชุมแลว ผมขอเรียนเชิญทาน

ประธานสภาฯ กลาวเปดประชุมสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ  กอนการเปดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจําป 2559  ผม

ขอใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ  ทุกทานยืนข้ึน เพ่ือเปนการถวายความอาลัย

แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 89  วินาที ครับ 

ท่ีประชุม - ยืนสงบน่ิง  89  วินาที 

ประธานสภาฯ   สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  คณะผูบริหาร หัวหนาสวน

ราชการ และผูเขารวมรับฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูนทุกทาน  

ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 

คร้ังท่ี 1  ประจําป 2559ตามท่ี นายกองคการบริหารสวนตําบลลําพูน ไดรองขอให

นายอําเภอบานนาสาร  เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1 ประจําป 2559 เร่ิมต้ังแตวันท่ี 25  ตุลาคม  2559 

มีกําหนดไมเกิน 15 วัน  เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 

และนายอําเภอไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนการจําเปน เพ่ือประโยชนขององคการ

บริหารสวนตําบลลําพูน จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  คร้ังท่ี 1 ประจําป 2559 เร่ิมต้ังแตวันท่ี 25  ตุลาคม  

2559 มีกําหนดไมเกิน 15 วัน  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
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ขอกําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  จึงประกาศเรียกประชุมสภา 

องคการบริหารสวนตําบลลําพูน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1  ประจําป พ.ศ. 

2559 ในวันท่ี 25  ตุลาคม 2559 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 15 วัน  ซ่ึงในวันน้ี 

คือวันท่ี 31  ตุลาคม  2559   

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  รวมกันประชาสัมพันธการรับข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยังชีพ

ของผูสูงอายุ ซ่ึงทางเจาหนาท่ีไดแจงหนังสือ ซ่ึงมีทะเบียนรายช่ือใหกับเพ่ือนสมาชิก

ไปแลว 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

ประธานสภาฯ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  ไดมีการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลลําพูน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 1  เม่ือวันท่ี  8  สิงหาคม  2559 และ

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2559 ณ หองประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  ซ่ึงทางฝายเลขานุการสภาฯ ไดทํารายงานการ

ประชุม  และทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  คร้ังท่ีผานมาแลว  ขอใหสมาชิกสภาฯ  

ตรวจสอบรายงานการประชุมวาตองแกไขหรือไม หากมีขอความใดท่ียังไมสมบูรณ

หรือจะแกไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนําเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติท่ีประชุม

สภาฯ ใหแกไขเพ่ิมเติม 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ เม่ือไมมีทานใดมีขอแกไข  ผมจึงอาศัยอํานาจระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 74 ขอมติท่ีประชุมสภา อบต.

ลําพูน วาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม  ซ่ึงทานใดเห็นวารายงานการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  เม่ือ

วันท่ี  8  สิงหาคม  2559 และสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี  15  

สิงหาคม  2559  ผานการรับรองจากสภาฯ แหงน้ีโปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม สมาชิกสภา อบต.ลําพูน  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ลําพูน สมัย

สามัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 1  เม่ือวันท่ี  8  สิงหาคม  2559 และสมัยสามัญ สมัยท่ี 

3  คร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2559  จํานวน  12  เสียง  งดออกเสียง  2  

คน  คือประธานสภาฯ  และรองประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  3  กระทูถาม 

ประธานสภาฯ ไมมีทานใดย่ืนกระทูถามในคร้ังน้ี 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่เสนอใหม 

   4.1 เร่ืองพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564)  

ประธานสภาฯ  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย  ไดดําเนินการจัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ซ่ึง

กําหนดใหแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกําหนดระยะเวลา 4 ป 

เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดท่ีกําหนดใหมีระยะเวลาส่ีป  ซ่ึงการจัดทําและ

ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปน้ัน ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอน

ปงบประมาณถัดไป  และองคการบริหารสวนตําบลลําพูน ไดดําเนินการจัดทําและ

ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียด

ปรากฏดังเอกสารท่ีไดแจงใหสมาชิกฯ ทุกทานทราบเรียบรอยแลวน้ัน  ผมขอเชิญ

นายกช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 

นายเสกศรรณ  กาโห เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูนทุกทาน   

นายก อบต. ลําพูน  การจัด ทํ าแผน พัฒ นาท องถ่ิน ส่ีป  (พ .ศ .2 5 6 1 -2 5 6 4 ) ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ในระยะเริ่มแรก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําและ

ทบทวนโดยแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป โดยใชขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และ

แผนพัฒนาสามป ฉบับปจจุบัน มาทบทวนและปรับใชในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564) ซ่ึงยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ยังคงประกอบดวยยุทธศาสตร ท้ังส้ิน 5 ยุทธศาสตร  คือ 

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา  ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  

และพัฒนาการทองเท่ียว 

    5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

    ในสวนของโครงการพัฒนา ขอใหเพ่ือนสมาชิกดูรายละเอียดแตละโครงการ

จากในแผนฯ ไดเลยครับ  ถามีสวนไหนเพ่ิมเติม ขอใหแจงไดครับ 

ประธานสภาฯ  จากท่ีทานนายกได ช้ีแจงเร่ืองแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป  (พ.ศ.2561-2564)  

รายละเอียดตามเอกสารในมือของเพ่ือนสมาชิกทุกทาน ไมทราบวามีสมาชิกทานใดมี

ขอสงสัยบางครับ 

นายสมโชค  นะประสม เรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกทาน ผมอยากจะสอบถามทาน 

ส.อบต. ม.3  ประธานฯ วา ในสวนของบัญชีครุภัณฑ สามารถเพ่ิมเติมไดหรือไมครับ 
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ประธานสภาฯ  แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ฉบับน้ี จะยังไมมีการแกไข เพ่ิมเติม ครับ จะสามารถแกไข 

เพ่ิมเติมได หลังจากประกาศใชแผนฯ แลว และจะตองดําเนินการตามระเบียบฯ  คือ 

จะตองผานการประชาคมในทุกระดับครับ  ไมทราบวามีทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมบาง

หรือไมครับ  เพ่ือไมใหขอมูลในรางแผนพัฒนาฯ มีความผิดพลาด  ผมขอใหเพ่ือน

สมาชิกฯ ทุกทาน ไดอานรายละเอียดในรางฯ อยางละเอียด  และจะใหสมาชิกฯ ใน

แตละหมูเสนอความเห็นอีกคร้ัง ผมขอพัก  10  นาที ครับ 

---พัก  10  นาที--- 

ประธานสภาฯ  สมาชิกฯ ทุกทานคงไดอานรายละเอียดอยางละเอียดแลว  ไมทราบวามีสมาชิกฯ 

ทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ 

นายภราดร  เกษเพชร เรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิก  ผมขอเปล่ียนงบประมาณจาก ป 2562  

ส.อบต. ม.3  เปน 2561  ในยุทธศาสตรท่ี 1  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอท่ี 6 

โครงการบุกเบิกถนนสายวังโตน 1  หมูท่ี 3  และ 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  

ขอท่ี 10  โครงการกอสรางทางเทาบนสันเข่ือน ม.3 ครับ 

นายวิศาล  พัฒนดํา เรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกฯ ผมขอเปล่ียนงบประมาณ จาก ป  

ส.อบต. ม.6  2562 เปน ป 2561 ในยุทธศาสตรท่ี 1  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ขอท่ี  12  โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายในนา หมูท่ี 6 ครับ 

ประธานสภาฯ ไมทราบวามีสมาชิกฯ ทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

ท่ีประชุม  ไมมี 

ประธานสภาฯ  หากไมมีสมาชิกทานใด มีอะไรสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติเลยครับ  สมาชิกฯ ทาน

ใดเห็นวารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  ผานมติท่ีประชุมสภาฯ 

แหงน้ี  ขอใหยกมือดวยครับ 

ท่ีประชุม  สมาชิกสภาฯ รับรอง 12  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  คือประธานสภาฯ และรอง

ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ มีมติรับรองรางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564) มีมติ

รับรอง  12  เสียง  งดออกเสียง  2  คน คือประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ   

ประธานสภาฯ  ในวาระตอไปคือ  4.2  รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

 ขอเชิญทานนายกฯ ช้ีแจงรายละเอียดใหสภาฯ ทราบครับ 

นายเสกศรรณ  กาโห เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  การติดตาม 

นายก อบต.ฯ   และประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ผูบริหารจะตองดําเนินการรายงานผลการดําเนินงาน   

 ในรอบปงบประมาณ  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 287 วรรค 3  บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการ

ดําเนินงานตอประชาชนในเร่ืองการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ

ดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการ
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บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ.2559 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผล

การติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปอยาง

นอยปละสองคร้ัง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป 

       ดั ง น้ั น เพ่ื อก ารปฏิ บั ติ ให เป น ไปตาม เจตน ารมณ ขอ งระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ขอ 30(5) องคการบริหารสวน

ตําบลลําพูน  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย 

และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ.  2559  มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและ

กํากับการบริหารจัดการ องคการบริหารสวนตําบลลําพูน ดังน้ี  

ก. วิสัยทัศน 

  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สรางงานดานเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ 

ข. พันธกิจ 

  1.พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  2.สงเสริมการประกอบอาชีพ 

  3.พัฒนาสังคม 

  4.พัฒนาส่ิงแวดลอม 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา  

 ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

     1. แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐาน 

     2. แนวทางการพัฒนาดานการสาธารณูปโภค 

     3. แนวทางการพัฒนาระบบจราจรและผังเมือง 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    1. แนวทางการพัฒนาการปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยและสังคม

สงเคราะห 

    2. แนวทางการพัฒนาการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการลงทุนและการ

พาณิชยกรรม 

  3. แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
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  4. แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบสรางความเขมแข็งใหแกสังคมและ

แกไขปญหาภัยพิบัติ 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

     1. แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหได

มาตรฐาน 

     2. แนวทางการพัฒนาการสงเสริมและพัฒนาดานการศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม และ

พัฒนาการทองเท่ียว 

     1. แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนใหมีความสะอาดสวยงาม

เปนระเบียบเรียบรอย 

     2. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสงเสริมแหลงทองเท่ียวตลอดจนสนับสนุน

กิจกรรมดานการทองเท่ียว 

  3. แนวทางการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  1. แนวทางการพัฒนาการพัฒนาโครงสรางองคกรใหทันสมัย 

  2. แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาทองถ่ิน 

  สวนรายละเอียดอ่ืนๆ ตามเอกสารท่ีแนบใหแกท่ีประชุมแลว  ขอใหเพ่ือนสมาชิกดูได

จากรายงานในสวนของการจัดทํางบประมาณ  ผูบริหารไดประกาศใชขอบัญญัติ

งบประมาณ  เม่ือวันท่ี 29  กันยายน  2558 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใน

ขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 16,257,253.00 บาท 

สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี       
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 16 11,821,310.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 8 397,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

4 2,483,543.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

1 1,230,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 10 325,400.00 

รวม 39 16,257,253.00 
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 ขอใหเพ่ือนสมาชิกดูในสวนของการดําเนินงานในปงบประมาณท่ีผานมา  ไดดําเนิน

โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2559 ในเขตพ้ืนท่ีโดยไดรับความรวมมือ

การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาคเอกชน  และภาครัฐ  ในโครงการ

ทุกโครงการ  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ

งบประมาณ  โดยไดมีการกอหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 34 โครงการ  

จํานวนเงิน 6,107,967  บาท  มีการเบิกจายงบประมาณจํานวน 31 โครงการ 

จํานวนเงิน 4,558,167  ลานบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ขอใหเพ่ือนสมาชิกฯ ดูรายละเอียดไดเลยครับ  หากมีขอสงสัยประการใด ขอใหซักถามได 

ประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ทุกทาน ก็คงจะไดดูรายละเอียดกันบางแลว  ซ่ึงแตละโครงการเปน

โครงการท่ีทําใหเกิดประโยชนแกประชาชนตําบลลําพูน ผมเองก็ขอขอบคุณคณะ

ผูบริหารท่ีไดดําเนินการโครงการตางๆ เพ่ือบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกราษฎร สวน

สมาชิกทุกทานก็ปฏิบัติหนาท่ีของเราตอไปใหดีท่ีสุด ใหชวยเหลือกัน ชวยกันคิดวาจะ

ทําอยางไรใหประชาชนในพ้ืนท่ีของเราไดรับประโยชนสูงสุด  ไมทราบวามีทานใดมี

ขอซักถามหรือไมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี  รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน  และเร่ิมประชุมอีกคร้ังเวลา 13.00 น.- 

ประธานสภาฯ   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเขาระเบียบวาระตอไปครับ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 
12 4,517,809.01 9 2,968,009.01 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

4 591,600.00 4 591,600.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 
7 124,211.00 7 124,211.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

1 585,000.00 1 585,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

10 289,347.00 10 289,347.00 

รวม 34 6,107,967.01 31 4,558,167.01 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ    

ประธานสภาฯ  ไมทราบวามีสมาชิกทานใด มีอะไรเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ผมจะใหสมาชิกฯ เสนอกอน 

แลวใหทานนายก ตอบขอซักถามในคราวเดียวเลยครับ ขอเชิญครับ 

นายสมโชค  นะประสม เรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกทุกทาน  เร่ืองแรกไฟถนนท่ีเราไดทําการ 

ส.อบต. ม.3  ซอมแซมไปแลว แตยังไมติดอยูหลายหลอด และยังไมไดรับการซอมแซมเพ่ิมเติม  

และขอเสนออีกเรื่อง ไดทําหนังสือแจงความเดือดรอนของพ่ีนองหมูท่ี 3 การขุดคู

ระบายนํ้าไมใหนํ้าทวมในสวนเคา เม่ือไปดูแลว ผอ.ชาง บอกวาทําไมได  ซ่ึงการวาง

ทอน้ันตองวางทอ 60 ซม. จากทอถึงพ้ืนผิวจราจร 50 ซม. เทากับ 110 ซม. ท่ีตน

ทาง  ท่ีปลายทางลงไปอีก 2 เมตรกวา  ซ่ึงผมมองวาเปนการเปลืองงบประมาณ 

จริงๆ แลวการขุดคูระบายนํ้า ขุดแค 30 ซม. เคาบอกวาถาขุดแบบน้ัน วางทอ 60 

ซม. ดินจะไปอยูในทอ แลวทอจะตัน แตผมคิดวาถาเราจะขุดลึกถึง 1 เมตร เด็กคง

จะตกลงไปแนนอน  มีท่ีบานหมาก เราขุดคูระบายนํ้าแค 30 ซม. แตน่ีจะขุดถึง 1 

เมตร ผมวาไปถึงสวนเงาะของคุณปรีชา  ปานกุล ลงท่ีคูหนองหนานโชน นํ้าคงไม

ไหลหรอกครับ นํ้าคงจะขังอยูในคูน้ัน เพราะท่ีคูระบายนํ้าของหนองหนานโชน ลงไป

ท่ีสระ ประมาณ 30 ซม. นํ้าก็ยังขังอยู ผมยังสงสัยวาทําไมถึงตองขุดถึง 1 เมตร 

ชาวบานเคาไมยอมหรอกครับ  

นายภราดร  เกษเพชร เรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกฯ  ผมอยากจะพูดถึงเสียงสะทอนจาก 

ส.อบต. ม.3  ชาวบานครับ เร่ืองการแกไขปญหาหลุมบอ ของถนนสายหลักท่ีชํารุด ซ่ึงเปนความ

เดือดรอนของชาวบาน ท่ีใชเสนทางน้ีสัญจรเกือบทุกคน ซ่ึงเปนเสียงสะทอนจาก

ชาวบานจริงๆ  ผมก็รับปากวาพอจะมีหนทางแกไข เราควรจะตองเรงหามาตรการ

แกไขอยางเรงดวนครับ  

นายพงศธร  ชูพันตา เรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกทาน ผมขอตอเน่ืองจากทานภราดร  

ส.อบต.ม. 4 คือเรื่องปญหาถนนเปนหลุมบอ โดยเฉพาะถนนสายหลัก สายบานหมาก-คลองหา

เหนือ  ซ่ึงชวงน้ีเสียหายอยางมาก  อยากใหชวยแกไขใหอยางเรงดวนครับ  และอีก

เร่ืองก็เปนเสียงสะทอนจากชาวบานเชนกัน เร่ืองการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ในการ

เก็บคานํ้า คาขยะ  เน่ืองจากไดรับการรองเรียนจากชาวบาน ในปงบประมาณ 

2559 ไดไปเก็บคาขยะ ในวันท่ี 16 ก.ย. 2559  เกือบ 1 ป พอดี  แตถาหลาย  ๆ

เดือนไปเก็บ 1 ครั้ง ก็เปนเงินจํานวนมาก ไมใชวาไมมีเงินจาย แตมันคอนขางเสีย

ความรูสึก  ซ่ึงจริงๆ แลว ในหมู 4 น้ัน ใชเวลาในการเก็บเงิน ไมนานก็เสร็จ  แตน่ี

ระยะเวลาถึง 8-9 เดือน จึงไปเก็บ ไมทราบวาเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเรื่องน้ีทําอะไร

อยูครับ ชาวบานเองก็รองเรียนมา ผมก็รับเร่ืองตอมาเพ่ือแจงใหทานนายกทราบ 

และชวยปรับปรุงวิธีการดําเนินการเร่ืองน้ีดวยครับ  และอีกเร่ือง เน่ืองจากไดรับ

หนังสือตอเน่ืองจากทานสมโชค เรื่องนํ้าทวมขัง ทําใหนํ้าทวมพ้ืนท่ีทางการเกษตร
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ของชาวบาน จากการประชุมคร้ังท่ีแลว ผมไดแจงหนังสือรองเรียน เพ่ือขอความ

อนุเคราะหมายัง อบต. ราย นายมีศักด์ิ รักนาควร  ซ่ึงนํ้าขังในสวนของทาน และได

ทําหนังสือแจงมายัง อบต. ใหชวยหาวิธีการขุดลอกคูระบายนํ้าให  ไมทราบวา

ดําเนินการไปถึงข้ันตอนไหนแลวครับ  และอีกเรื่องขอซักถามเร่ืองโครงการไฟฟา

เกษตรสําหรับเกษตรกรท่ียังไมมีไฟฟาใชเพ่ือการเกษตรในสวน  เพราะจากการท่ีผม

ไดประสานกับทางการไฟฟาบานนาสาร  เรื่องน้ีไดสงมายัง อบต.แลว ไมทราบวา

ทานนายกไดรับทราบเร่ืองหรือยัง  และข้ันตอนตอไปจะใหดําเนินการอยางไร จะให

ชาวบานรวบรวมรายช่ือแลวแจงมายัง อบต. เพ่ือประสานไปยังการไฟฟาหรือ

อยางไร อยากทราบรายละเอียดตรงสวนน้ีครับ เพ่ือท่ีจะไดแจงไปยังชาวบานตอไป 

นายพงษศักด์ิ  คงทรัพย เรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิก  ผมอยากฝากไวสองเร่ืองครับ คือ เร่ือง 

ส.อบต.ม.7  การจัดเก็บคานํ้าประปา ม.7 บานเหนือคลอง ไมทราบวาไดไปจัดเก็บคานํ้าหรือไม 

เพราะมีชาวบานไดพูดกันวานํ้าใชฟรี ไมตองเสียเงิน  ผมจึงอยากให  อบต. 

ดําเนินการจัดเก็บใหเปนปจจุบันทุกเดือนครับ เม่ือเขาหนาแลงจะบริหารจัดการได

ยากครับ  สวนอีกเรื่อง คือเรื่องปาย อบต.ลําพูน  ตรงวัดปลายนํ้า  อยากให อบต. 

ไปดําเนินการตัดหญา ปรับปรุงใหดีครับ เน่ืองจากหญาข้ึนปกคลุม มองปายตรงน้ัน

ไมเห็นแลว 

นายสมโชค  นะประสม   เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกทาน  ผมขอเพ่ิมเติมอีก 2 เร่ือง คือ เร่ือง 

ส.อบต.ม.3  การเก็บขยะ ซ่ึงผมไดเสนอไปหลายคร้ังและไดคุยกับทานนายกเร่ืองการแกไข 

ปจจุบันการเก็บขยะ หลายๆวัน จึงจะดําเนินการจัดเก็บสักครั้ง ขยะในซอยมันลน  

ซ่ึงตอนทําสัญญาบอกวาจะจัดเก็บ 2 วัน/คร้ัง แตตอนน้ีรถว่ิงไดวันละเท่ียวเดียว แต

ตัวอยางเชน ม.3 อยางนอยๆ วันนึงตองจัดเก็บอยางนอย 3 เท่ียว จึงจะหมดครับ 

ดังน้ันเร่ืองน้ีผมจึงคิดวาควรจะดําเนินการหาทางแกไขไดแลวครับ  สวนอีกเรื่องคือ

เร่ืองทอบล็อกท่ีหนาเขาแดงทรุด  ผมแจงทานนายก และ ผอ.ชาง แลว แตก็ยังไมมี

การดําเนินการใด  ๆ ผานมา 10 กวาวันแลว ยังไมมีใครเขาไปตรวจสอบเลยครับ 

นายภราดร  เกษเพชร เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกทาน  ผมขอเพ่ิมเติมจากเดิมครับ เม่ือวาน 

ส.อบต.ม.3  ผมไดใชเสนทางและผานไปเห็น ชวงถนนท่ีมีหญารกปกคลุมไหลทาง ซ่ึงเวลารถจะ

สวนทางกันก็คอนขางลําบาก  อยากใหชวยตัดหญาริมไหลทางถนนภายในเขตตําบล

ลําพูน  รถท่ีสัญจรไปมาก็จะไดสวนทางกันไดสะดวกครับ 

นายวิศาล  พัฒนดํา เรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกฯ  ผมอยากขอความอนุเคราะห เร่ือง ทอ 

ส.อบต.ม.6  เมนประปา หมูท่ี 6  ซ่ึงตอนน้ีไดวางไวผานสวนทุเรียนของชาวบาน  ผมอยากให

ชวยยายเมนตัวน้ันมาไวริมถนนสักประมาณ 200 เมตร  เพราะตอไปเม่ือทุเรียนของ

ชาวบานโตข้ึน  เกิดทอชํารุด หรือเสียหาย เราก็จะซอมแซมลําบาก  อยากให

ผูบริหารชวยพิจารณาอนุเคราะหแกไขตรงน้ีครับ 
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ประธานสภาฯ ไมทราบวาใครมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ  ถาไมมีขอเชิญทานนายกครับ 

นายเสกศรรณ  กาโห เรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกทุกทานครับ  ตามท่ีเพ่ือนสมาชิกได 

นายก อบต.ลําพูน อภิปราย เร่ืองความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลลําพูน แตละหมูบานก็มี

ปญหาแตกตางกัน  ผมอยากเรียนเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกทานวาอยากใหรวมกันอภิปราย

ในสวนของปญหาท่ีจะสามารถดําเนินการแกไขไดจริง  ผมอยากพูดคุยทําความ

เขาใจในหลักการและเหตุผล ท้ังในเร่ืองการแกไขปญหาเร่ืองนํ้าขัง ท้ังในหมูท่ี 3 

และ หมูท่ี 4  เม่ือมีการแจงเร่ืองการรองเรียนรองทุกขมายัง อบต. มีพ้ืนท่ีใดท่ีไดรับ

ความเดือดรอนและไดดําเนินการแกไขไปแลว แตการแกไขตรงน้ันไปสงผลกระทบ

ใหพ่ีนองประชาชนคนอ่ืนๆ เดือดรอนอีกหลายๆ คน  ตัวอยางเชนหมูท่ี 3  การขุดคู

ระบายนํ้า เม่ือขุดแลวจะตองแกไขปญหาไดท้ังหมด ไมใชเม่ือขุดไปแลว ตัวอยางเชน 

ขุดไป 100 เมตร จะชวยแกไขปญหาของชาวบานบริเวณน้ัน แตนํ้าไปลนและทวม

ในพ้ืนท่ีของคนอ่ืน  ตรงจุดน้ีผมก็อยากทําความเขาใจกับเพ่ือนสมาชิกวา ผมไมอยาก

ทํา แตถาทําแลวแกปญหาไดถึงท่ีสุด ผมก็จะทําครับ ทุกพ้ืนท่ีมีความเดือดรอนท้ังน้ัน 

อยากใหสมาชิกเขาใจครับ  ถาเพ่ือนสมาชิกฯ แจงมาแลว เตรียมเอกสารมาพรอม 

มาคุยกับผม  แลวทาง อบต. ไมดําเนินการแกไขให  ทานสามารถมาแจงกับผมได  

ผมเองก็ไมไดน่ิงเฉย ไดคุยเพ่ือทําความเขาใจกับเจาของพ้ืนท่ีแลว  ผมอยากให

สมาชิก ไดคุยกับเจาของพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการขุดลอกดวย ใหเตรียมเอกสารมาให

เรียบรอย แลวแจงกับ อบต. ผมก็จะดําเนินการใหครับ   

  ตอไปเร่ืองท่ี 2 เร่ืองถนนสายหลัก เสนบานกอบแกว-บานปลายธาร  ผมก็เห็นดวย

กับตรงน้ี เพราะหนังสือส่ังการจากสวนกลางก็ไดแจงใหดําเนินการซอมแซมถนนสวน

ท่ีชํารุด  เน่ืองจากไดมีกระแสสังคมจากการโพสตรูปภาพการอาบนํ้าบนถนน ทําให

รัฐบาลเรงรัดเร่ืองน้ีมาครับ  ในสวนของ อบต. ก็เชนกัน  ทางคณะผูบริหารก็ได

พูดคุยปรึกษากันวาถนนสายหลักจะตองรีบดําเนินการแกไขใหเรียบรอย จะใช

งบประมาณในสวนใดก็ตองพูดคุยหารือกันตอไป  เด๋ียวผมจะเชิญทานสมาชิกทุก

ทานมาหารือในเร่ืองน้ีอีกคร้ัง  

 เร่ืองท่ีสาม เรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการจัดเก็บคานํ้า คาขยะ  ตรงสวนน้ี

ผมขอนอมรับคําติติง  เน่ืองจากปฏิบัติหนาท่ีไดไมดีพอ ซ่ึงตอนน้ีก็ไดลวงเขาสู

ปงบประมาณ 2560 แลว  ผมก็ไดเรงใหดําเนินการใหแลวเสร็จใหเรียบรอยและ

เปนปจจุบัน  ผมไดใหทานปลัดฯ ทําเปนหนังสือมอบหมายหนาท่ีใหเจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บในแตละหมู  เร่ืองการจัดเก็บภาษีก็เชนกัน  จะตอง

ดําเนินการออกรังวัดใหเรียบรอย  ผมไดเรงรัดใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางเครงครัด

ครับ  และผมจะดําเนินการประชุมกับทางแตละหมูบาน  เพ่ือแจงใหทราบเรื่องการ
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ปรับอัตราการจัดเก็บคานํ้า เปนหนวยละ 5 บาท  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกันกับท่ีอ่ืน  ๆครับ   

 เร่ืองโครงการไฟฟาการเกษตร  ผมยังไมทราบเร่ืองน้ี เอกสารท่ีเสนอยังมีบางสวนท่ี

ยังไมเรียบรอย  แตผมจะติดตามเร่ืองน้ีใหครับ 

 เร่ืองปาย อบต.ลําพูน  ในพ้ืนท่ีหมู ท่ี 5 ผมจะใหลูกจางไปจัดการตัดหญาและ

ปรับปรุงใหครับ 

 เรื่องการออกเก็บขยะ  จากท่ีผานมาเปนชวงฤดูผลไม  และเปนชวงรอยตอการตอ

สัญญา  จึงหยุดชะงักไปสองสามวัน  ประกอบกับลูกจางไดลาออกไปดวย  ผมเองก็

ไดคุยกับผูรับจางแลวใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีตกลงกันไว  หลังจากน้ีผมจะไปพูดคุย

เพ่ือเนนยํ้ากับผูรับจางอีกครั้ง  เพราะผมเองก็ไดรับทราบมาอยางท่ีทานสมาชิกได

แจงมาเชนกัน  ผมเองเปนกังวลในเร่ืองของถังขยะเชนกัน ตองดําเนินการจัดหา

เพ่ิมเติม เพราะผมคิดวาตอนน้ีถังขยะไมเพียงพอ  บางจุดมีถังไมเพียงพอ เม่ือแตละ

บานเอาขยะมาท้ิง ไมนานก็เต็ม ในสวนของการจัดเก็บ ดังท่ีผมเคยแจงไปแลววา วัน

ละ 2 เท่ียว ทางผูรับจางก็แจงมาแลววาจะดําเนินการจัดหารถสําหรับจัดเก็บเพ่ิมอีก 

1 คัน เพ่ือใหเพียงพอ   

  ในสวนของการแกไขปญหาตางๆ ตามท่ีผมไดแจงไปแลววา หากผมไดรับการแจง

จากสมาชิก หรือชาวบาน แลวสามารถดําเนินการแกไขไดจริง และไมมีผลกระทบกับ

คนอ่ืน ผมก็จะรีบดําเนินการให  ไมวาจะเปนคณะผูบริหาร หรือพนักงานทุกคน หาก

ไดรับการขอความชวยเหลือจากทานแลว ไมดําเนินการให ขอใหทานมาแจงกับผมได

เลย  เราทุกคนตองรวมมือกันในการแกปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน  

ไมใชรอแคคําส่ังจากผมอยางเดียว  หากสามารถหาทางออกแกไขปญหาได ก็ใหทํา 

แลวมาพูดคุยกับผม  ผมอยากเรียนอีกเรื่องวา หากเพ่ือนสมาชิกตองการท่ีจะเสนอ

โครงการถนนท่ีถูกนํ้ากัดเซาะ  หากมีความจําเปนเรงดวนตองใชงบประมาณเงิน

สะสม  ตองดําเนินการเอาหินบดอัดมาลง แตไมแกไขเร่ืองนํ้า  ก็ไมสามารถทําได 

ตองแกไขเรื่องน้ีกอน  ผมอยากเรียนใหเพ่ือนสมาชิก เขาใจดวยครับ  เพราะเม่ือถึง

หนาฝน ผมก็เขาใจวาจะเกิดปญหาน้ีในถนนแทบทุกสายครับ 

  ไมทราบวามีเพ่ือนสมาชิกจะมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ 

ประธานสภาฯ  กอนท่ีสมาชิกทานอ่ืนจะเสนออะไรเพ่ิมเติม ขอใหทานนายกช้ีแจงเร่ืองถนนสายบาน

หมาก-คลองหาเหนือ ของหมูท่ี 4 และเร่ืองทอเมนประปา ของหมูท่ี 6 ดวยครับ 

นายเสกศรรณ  กาโห เรียนประธานสภาฯ และสมาชิก เร่ืองทอเมนประปา ผมไดคุยกับทานสมาชิกแลว  

นายก อบต.ลําพูน ผมไดคุยแลววาใหยายออกมาเลย  แตทานไดบอกผมวาสามารถทําท่ีน่ันได  สวน

ถนนสายหลัก สายบานหมาก-คลองหาเหนือ  ตามท่ีเราไดทราบวาชวงกอนน้ีไดเกิด

ฝนตกหนัก  ทานสมาชิกไดแจงมายังผม เพ่ือของบประมาณในการซอมแซม  แต
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หลังจากน้ันทานสมาชิกก็ไดมาบอกผมวาใหระงับไวกอน ผมก็ยังไมไดดําเนินการ 

เน่ืองจากจะตองจายขาดเงินสะสม  แตความต้ังใจของผมก็คือจะทําถนนเสนน้ีให

แลวเสร็จเร็ว  ๆเพราะเปนถนนเสนหลักครับ 

ประธานสภาฯ  เร่ืองคูระบายนํ้า บานนายมีศักด์ิ  รักนาควน  ไมทราบวายังไงครับ 

นายสมหมาย  มากบุญ เรียนประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ ทุกทาน  ผมขอช้ีแจง 2-3 เร่ือง ครับ  ตามท่ี 

เลขานุการ นายก อบต.  ผมไดเห็นหนังสือแจงของนายมีศักด์ิ รักนาควน แลวน้ัน  ปญหาตรงน้ันผมขอเรียน

ช้ีแจงวา เดิมทีท่ีตรงน้ันเปนทุงนา และเปล่ียนมาทํารองเพ่ือปลูกยาง แตเม่ือเปล่ียน

เจาของไดเปล่ียนเปนปลูกเงาะ และทุเรียน  นํ้าท่ีไหลลงมาจะมาลงท่ีทุงนาตรงน้ัน

ท้ังหมด ทางใตลงไปจะมีคูนํ้า  เม่ือเจาของท่ีไดปลูกผลไม  นํ้าก็ขังในพ้ืนท่ีเปนจํานวน

มาก การระบายนํ้าก็ไมดีเทาท่ีควร แตผมคิดวาถาจะใหระบายนํ้าไดดี ก็จะตอง

เคลียรพ้ืนท่ีตรงน้ัน  ซ่ึงไมรูวาเคลียรไดหรือไม  ผมขอเรียนช้ีแจงสักนิดวาเราก็คง

ตองหาทางแกไขรวมกัน  อยากใหสมาชิกชวยเคลียรพ้ืนท่ีตรงน้ัน ถาเคลียรพ้ืนท่ี

ไมได ผมก็หาทางแกไขปญหายาก แตเราก็ตองพยายามนะครับ  สวนเร่ืองถนนท่ี

ทรุด ทอบล็อกตรงน้ันผมไดไปดูแลว ผมคิดวามันเปนชวงแลง ผมไดใหซอมถนนสาย

บานหมาก แลวไดใหเอาหินมาใสตรงน้ัน แตเม่ือฝนตกเราไมไดซอมถนนสายน้ัน เลย

ไมไดเอาหินไปใส  คิดวาตรงน้ีเด๋ียวผมจะคุยกับทานนายกอีกคร้ัง ใหเอาหินจาก

เหมืองไปใสไวกอน  มันเปนไหลถนนขางทอบล็อก  และอีกท่ีหน่ึงคือบริเวณสามแยก

ตรงน้ี นํ้าทวมสวนของชาวบาน ผมไดบอกกับพ่ีนองบริเวณน้ันวาขอพ้ืนท่ีดําเนินการ

ตามท่ีคุณสมโชคไดบอกวาใหดําเนินการแกไขปญหา  ผมไดคุยกับ ผอ.ชาง แลว ผอ.

ชางบอกวาจะตองขุดทอลึกเปนเมตร แตเปนบริเวณหนาบานของชาวบาน หากไมทํา

ทอใหดี ไมมีฝาทอปด หากเกิดอุบัติเหตุข้ึนมีคนตกลงไปจะเปนปญหาอีก มาคุยกับ

เขาอีกวาจะขุดหลังเสาไฟฟา เขาก็ไมยอม ใหขุดหนาเสาไฟฟา แตชวงระยะระหวาง

เสาไฟฟากับถนนแคเมตรกวาๆ ซ่ึงถาขุดริมถนน แลวหากมีคนตกลงไป ก็เปนปญหา

อีก ตองทําใหม กลายเปนปญหาซับซอน ผมจึงขอเรียนกับคุณสมโชคดังน้ีนะครับวา 

ถาหากขุดลงไป 50 ซม.  ใชทอ 60 ซม. แลวถมอีก ก็เกือบ 1 เมตร  แตบริเวณน้ัน

มีรถบรรทุกว่ิงผาน ก็คงเสียหาย  ผมจึงบอกวาถายังเคลียรพ้ืนท่ีตรงน้ันไมได แลวจะ

ทํายังไง ผมก็ไดคุยกับชาง วาใหคุณสมโชคดําเนินการ แตก็ยังไมไดทํา ผมจึงอยากให

คุยกันตรงสวนน้ีใหจบ วาจะดําเนินการกันอยางไรตอไป ผมหวังวาทุกคนก็คงเขาใจ

เพ่ือใหแกปญหาใหมันจบไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใด มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ 

นายสมโชค  นะประสม เรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิก  ผมขอเพ่ิมเติมเร่ืองคูระบายนํ้าครับ   

ส.อบต.ม.3  ทานเลขาฯ คงทราบดีวาเราตองดําเนินการตรงน้ีถึง 2 ครั้ง เพราะอะไร เพราะเรา

ขุดลงไปถึงเมตรกวา ท่ีรถตกลงไปในคูแลวข้ึนไมได  ไมมีตรงไหนท่ีจะเคลียรพ้ืนท่ี
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หลังเสาไฟฟาแลวจะได  คูระบายนํ้าท่ีบานหมากตองติดกับร้ัว ติดกับตนยาง ถึงจะ

ได  ผมดูถนนแลว จากถนนฝงนูนถึงเสาไฟฟา กวาง 8 เมตร แลวเราจะขอทําถนน

เทาไหร ก็ 5-6 เมตร ถาเราขอ 6 เมตร ไหลถนนขางอีกละ 50 ซม. ก็ยังเหลือพ้ืนท่ี 

ถาขุดอยางท่ีทานเลขาฯ บอก  วาฝงทอ 60 ซม. แลวขุด 50 ซม. เปน 110 ซม. 

จากตนทาง แลวมาขุดท่ีคูหนองหนานโชนอีก 2 เมตร  รถก็อาจจะตกลงไปได ก็ตอง

ทําซอมแบบหมูท่ี 2 อีก ผมจึงคิดวาใหเราขุดธรรมดาก็พอ หนาเสาไฟฟาก็พอครับ 

ขุดลึกลงไป 30 ซม. ก็พอแลวครับ นํ้าก็ไหลงาย เพราะนํ้าไมเยอะหรอกครับ  

นายเสกศรรณ  กาโห เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกทาน  ผมอยากเรียนใหเพ่ือนสมาชิกไดรับ 

นายก อบต.ลําพูน ทราบ ในการแกไขปญหาใหคิดถึงความเปนจริงและความเปนไปไดดวย  ถาแตละหมู

มาแกไขปญหาตรงจุดเล็กๆ แตไปสงผลกระทบหรือสรางความเดือดรอนใหคนอ่ืน 

เฉพาะแปลงน้ี คือกอนน้ีไดปลูกยางพารา แลวมาเปล่ียนเปนสวนเงาะ ก็เลยทําใหนํ้า

ทวมขัง แตถาแกปญหาตรงน้ี แลวเดือดรอนคนอ่ืนอีกเยอะ เราก็ตองมาแกไขปญหา

กันอีก ผมเลยอยากใหทานชวยทําความเขาใจกับชาวบานดวยวา หากสามารถ

ดําเนินการแกไขตรงสวนไหนได ก็ใหทําไปกอน เปนพ้ืนท่ีท่ีเจาของสรางบานแลว ไม

สามารถเคลียรพ้ืนท่ีไดแลว ลักษณะแบบน้ีก็มีอยูในหลายๆ หมู เราตองแกปญหากัน

อีกเยอะครับ ไมใชวาผมจะไมดําเนินการให  แตเราตองมาพิจารณาดูวาเม่ือ

ดําเนินการไปแลวจะเกิดผลกระทบหรือไม มีความจําเปนเรงดวนมากนอยเพียงใด 

หลายๆ หมู ก็เดือดรอนเชนกัน อาจจะเดือดรอนมากกวาน้ีดวยซํ้า ผมจึงเนนยํ้าวาให

แกไขปญหาท่ีเรงดวนกอน แลวไดผลประโยชนตอประชาชนโดยรวมสูงสุดครับ 

นายสมโชค  นะประสม เรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกทุกทาน ท่ีผมเรียนใหทราบไปคือขุดคู 

ส.อบต.ม.3  ตลอดสายครับ ไมใชขุดแลวไปท้ิง แตคือขุดแลวจะไหลไปลงท่ีหนองหนานโชนครับ 

มันเปนหนองนํ้าธรรมชาติครับ 

ประธานสภาฯ  ผมขอทราบความคิดเห็นจากทางกองชางหนอยครับ วามีความคิดเห็นเก่ียวกับการ

แกไขเร่ืองน้ียังไงบางครับ 

นายบุญสง  ริยาพันธ เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกทุกทาน  ตามท่ีผมไดไปดูพ้ืนท่ีท่ีนํ้าทวมขัง จะ 

ผอ. กองชาง เปนเชิงลาด บริเวณสามแยก แลวจะพานํ้าไหลระบายไปทางวัดไทร ไหลลงไปยังสระ

นํ้าหมูบาน และการระบายนํ้าบริเวณน้ี จะตองวางทอระบายนํ้า โดยใชทอประมาณ 

60 ซม. แลวจะเจือขุดวางทอลงไปประมาณ 50 ซม. เผ่ือรถบรรทุกว่ิงผาน แลวใช

แมคโคขุดตอเน่ืองไปจนกวานํ้าจะไหล ผมก็ยังไมแนใจวาจะตองขุดลึกขนาดไหน 

เพราะพ้ืนท่ีดานลางจะลาดชันลงเรื่อย  แตถาขุดริมถนน สมาชิกก็กลัววารถจะตก

ถนน แตถาสามารถเคลียรท่ีดานในเสาไฟฟา ก็มีปญหากับชาวบาน ผมก็ไมสามารถ

ตัดสินใจตรงสวนน้ีได  จึงอยากขอขอสรุปจากสมาชิกฯ ตรงน้ีวาจะดําเนินการ

อยางไร ถาหาขอสรุปไดแลว ผมก็จะไดดําเนินการสวนอ่ืนตอไปครับ 



14 

นายสมจิต  พัฒนสังวาล เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกทาน ผมไดเขาไปตรวจสอบตรงน้ี 2 คร้ังแลวครับ 

รองนายก อบต.ลําพูน เพราะวาบริเวณน้ีมีทอระบายนํ้าอยูแลว แตชาวบานขุดเน่ืองจากพ้ืนท่ีตรงน้ีเปนพ้ืนท่ี

บานของชาวบาน มีลูกของเจาของท่ีเก็บขยะไปท้ิง แลวขยะก็ไหลไปลงในสวนของ

เคา ทําใหเกิดปญหาตกลงกันไมได  ผมไดคุยกับทานสมโชค ทานบอกวาใหฝงทอ

ระบายนํ้า ผมก็ไดบอกทานวาตรงน้ีมีบานอยูจํานวน 4 หลัง ถาฝงทอแลว นํ้าก็จะ

ทวมบริเวณอ่ืนอีก ทานบอกวาปลอยใหไหลลงธรรมชาติไป แตผมไดสอบถาม

ชาวบานแลว เขาไมยอมครับเพราะถาปลอยใหนํ้าไหลไปตามธรรมชาติ ก็จะมาทวม

ท่ีหนาบานของเขา แตผมไดพา ผอ.ชางไปดู ทานบอกวาตองขุดใหลึก ประมาณเมตร

กวา เพราะตรงน้ีมีรถว่ิงผาน แตทานสมโชคจะใหขุด 30 ซม.  นํ้าก็ยังทวมอยูดีครับ 

ผมใหทานสมโชค ตกลงกับเจาของวาจะขุดบริเวณหลังเสาไฟฟา ก็ตกลงไมได ก็เลย

ตกลงกันวาจะขุดหนาเสาไฟฟา หากแกปญหาไดผมก็ให ผอ.ชาง ไปดู ไปคํานวณ

ราคา แตผมกังวลวาถาขุดหนาเสาไฟฟาลึกเกินไป เม่ือนํ้าไหลเซาะ เสาไฟฟาก็

อาจจะเกิดปญหาไดอีกครับ 

นายสมโชค  นะประสม เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกทุกทาน  ปญหาความเดือดรอนดังกลาวไม 

ส.อบต.ม.3  จําเปนตองฝงทอขนาด 60 ซม. หรือขุดลอกคลองเมตรกวาหรอกครับ ใชทอ

ประมาณ 30 ซม. นํ้าท่ีไหลลงมาไมเยอะถึงขนาด 60 ซม. หรอกครับ แตนํ้าท่ีมันมา

ทวมขัง เพราะมันนาน แลวไมสามารถระบายไปตรงอ่ืนได  ใชทอ 30 ซม. แลวให

ไหลลงคูหนองหนานโชนก็เพียงพอแลวครับ   

ประธานสภาฯ  ผมอยากจะขอใหชวยกันปรึกษาหารือ แลวแกปญหาตรงสวนน้ีใหไดครับ ผมคิดวาคง

มีทางออก หากเราพยายามพูดคุยและชวยกันครับ  ไมทราบวามีทานใดมีอะไร

เพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

นายภราดร  เกษเพชร เรียนประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกทาน  ตามท่ีทานนายกไดทําการจายขาด 

ส.อบต.ม.3  เงินสะสม ซอมแซมถนนสายบานหมากไปแลว  ผมไมไดหมายถึงถนนลูกรัง สืบเน่ือง

จากถนนเกาท่ีไปดูไวคราวกอน ท่ีทานสมาชิกหมูท่ี 4 และชาวบานไดนําหินเหมือง

แรไปถมไว แลวรถก็ว่ิงไดมาสักระยะ แตตอนน้ีก็ชํารุดอีกแลว ผมอยากใหทานนายก

ชวยดูตรงน้ีวาถนนท่ีเปนหลุมบอ เปนถนนแอลฟลทติก เปนถนนลาดยางครับ อยาก

ใหรีบดําเนินการแกไขครับ เพราะเปนเร่ืองเรงดวนท่ีชาวบานเดือดรอนจริง  ๆครับ 

นายสมประสงค  ดีสงวน เรียนประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกทาน  ผมอยากสอบถามวาการจัดซ้ือวัสดุ 

ส.อบต.ม.6  ไฟฟาจะสามารถจัดซ้ือมาไดหรือไม  เน่ืองจากไฟฟาตรง 4 แยก หลอดไฟแสงจันทร

ชํารุด ซ่ึงตรงบริเวณน้ันมีกลองวงจรปดอยู หากมีไฟฟาแสงสวาง ก็จะดีกวา  ไม

ทราบวากองชางจะดําเนินการไดหรือไมครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทาน ผอ.ชาง ตอบขอซักถามครับ 

นายบุญสง  ริยาพันธ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ครับ  การดําเนินการซอมแซมน้ัน  ขอใหทานได 
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ผอ.กองชาง ทําเปนหนังสือรองทุกขมายัง อบต. ตามข้ันตอนครับ  แลวทางผูบริหารจะเปนผู

พิจารณา และจะดําเนินการในสวนอ่ืนตอไปครับ 

ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจายประจําป 2560 ไดต้ังจายในสวนของวัสดุไฟฟาและคาซอมแซม

ไวแลว  ก็สามารถจัดซ้ือได  ขอใหทานดําเนินการตามข้ันตอนไดเลยครับ  ไมทราบ

วาใครมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ  หากไมมีอะไรเพ่ิมเติม ผมก็ขอขอบคุณคณะ

ผูบริหารและสมาชิกทุกทาน ท่ีเขารวมประชุมในวันน้ีครับ  

     

ปดประชุม เวลา  12.30น. 
 

 

 

(ลงช่ือ)      ผูบันทึกรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  เน่ืองเกตุ) 

เลขานุการสภา. อบต. ลําพูน 

 

ความคิดเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งน้ีแลว  

จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 
 

(ลงช่ือ) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายสมโชค  นะประสม) 
 

 

(ลงช่ือ) กรรมการ 

(นายสิทธิพงษ  มากบุญ) 
 

 

 (ลงช่ือ) กรรมการ/เลขานุการ 

(นายพงษศักด์ิ  คงทรัพย) 
 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน 
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- รายงานการประชุมฉบับน้ีไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการรายงานการ

ประชุม  และไดผานการรับรองของสภา อบต.ลําพูน  ในการประชุมสภา อบต.

ลําพูน สมัย.................  สมัยท่ี..............ครั้งท่ี............. ประจําป 2559  เม่ือ

วันท่ี  ................  เดือน ........................ พ.ศ. 2559  เรียบรอยแลว 

 

 

(ลงช่ือ) ผูรับรองรายงานการประชุม 

(นายคณิศร  เนียมกุล) 

ประธานสภา อบต.ลําพูน 


